

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ, ค่าราคาทอง-แรงซื้อหุ้นหนุนระยะสั้น

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้เคลื่อนไหวใกล้เคียงกับระดับปิดเมื่อวานนี้ หลังตอบรับกับปัจจัยการเมืองไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่ดีลเลอร์คาดว่า การปรับขึ้นของราคาทองคำ และแรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้น น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินบาทในช่วงสั้นๆนี้ได้

\*เอนริक्षाช่วงบวกในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังจากแข็งค่าขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดจากกรณีการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียในยูเครน

\*กองกำลังของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้ตรึงกำลังเข้มงวดในแคว้นไครเมีย ซึ่งประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐมองว่า เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และอธิปไตยของยูเครน

\*ประธานาธิบดีโอบามา เตือนว่า รัฐบาลสหรัฐจะพิจารณามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและทางการทูต ซึ่งจะโดดเดี่ยวรัสเซีย ส่งผลให้หุ้น, พันธบัตร และค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย ดิ่งลงเมื่อวานนี้

\*ขณะที่ธนาคารกลางรัสเซียประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และใช้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ถึง 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อพยุงค่าเงินรูเบิล

\*สถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นทำให้หุ้นดิ่งลงทั่วโลก แต่สินทรัพย์ปลอดภัย อาทิ ทอง, พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี พุ่งขึ้น

\*แรงซื้อดอลลาร์ยังคงมีอยู่เช่นกัน หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ โดยภาคการผลิตของสหรัฐฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน ในเดือนก.พ. และการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมากเกินคาดในเดือนม.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวขึ้น

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.575 บาท

\*09.19 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.55/57 จาก 32.55/58 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.53/60 จาก 32.55/57 เมื่อวาน

\* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.64/66 จาก 101.43 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3726/28 จาก 1.3734 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทเข้านี้กลับมาหนึ่งๆ หลังจาก perform ค่อนข้างดีเมื่อวานนี้ ตลาดคงตอบรับเรื่องการเมืองไปแล้ว ก็ต้องรอดูความคืบหน้าต่อไป แต่เมื่อวานต่างชาติกลับมาซื้อหุ้น ก็อาจจะช่วยดึง sentiment สั้นๆ ให้ดูดีได้บ้าง" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ หลังตอบรับกับปัจจัยเชิงบวกทางการเมืองในช่วงสั้นๆ ไปแล้ว แต่ปัจจัยดังกล่าวก็ยังไม่มีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ดิลเลอร์ มองว่า แรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นช่วงนี้ รวมถึงการปรับขึ้นของราคาทองคำ น่าจะส่งผลบวกต่อเงินบาทได้ โดยมองแนวต้านในวันนี้ไว้ที่ 32.50 และแนวรับที่ 32.65

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้